

คู่มือออนไลน์ (8 พฤศจิกายน 2556)

โดย ชรรมาธิปติ

ควรกลับบ้านเมืองไทยดีกว่า หรือ ควรจะอยู่ต่างประเทศต่อ

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านคอลัมน์คู่มือออนไลน์

วันนี้ถึงคิวของคุณผู้ใช้นามแฝงว่า “สลา” เกิดวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2509 เวลา 04.30 น .
ประจำบริษัท เคชหญิง

ดวงชะตาของคุณถือว่า มีวิบากกรรมพอสมควร ทำให้ชีวิตนี้ต้องต่อสู้ดิ้นรนมาก คุณจะต้องใช้
ความอดทนในการต่อสู้ชีวิตมากกว่าคนอื่นสักหน่อย จึงจะประสบความสำเร็จ

ผมขอแนะนำให้คุณหมั่นทำบุญ ทำทาน ไม่ต้องมากมาย แต่สม่ำเสมอ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
เพื่อช่วยผ่อนความร้ายของดวงชะตาลงมา ผมขอให้กำลังใจครับ

จุดอ่อนของคุณดวงชะตาคือ เสาร์(๗)ค่อนข้างจะทำร้ายเรื่องงานพอสมควร จึงทำให้คุณสลา เป็น
คนเปลี่ยนงานบ่อย ทำงานที่ไหนไม่ค่อยยึด ซึ่งเมื่อคุณรู้ว่า ดวงชะตาของตัวเองเป็นแบบนี้ ผมก็ขอ
แนะนำคุณสองทางเลือกด้วยกันคือ

หนึ่ง พยายามตั้งอกตั้งใจทำงานที่คุณตัดสินใจที่จะทำแล้วอย่างเต็มความสามารถ หากไม่เหลืออด
จริงๆ ก็ไม่ควรจะเปลี่ยนงาน เพราะคนที่มีประวัติการทำงานที่ย้ายที่ทำงานบ่อยๆ นานเข้าจะไม่มีใครรับ
ทำงานนะครับ

สอง พยายามลองหางานที่ทำเสร็จเป็นงานๆไป งานที่รับผิดชอบเป็นโครงการ หรือ เป็นชิ้นงาน
ไป ไม่ใช่งานประจำ ก็จะสอดคล้องกับดวงชะตาของคุณ

คำถามที่หนึ่ง คุณสลาถามว่า เรื่องงาน ทำร้านอาหารไทย ตอนนี้ตักงานมาได้สองอาทิตย์แล้วจะ
รู้หนึ่งเหนื่อยๆเบื่อบ้างๆ

ก็ต้องเรียนคุณสลาว่า จดหมายฉบับนี้ผมได้รับมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณได้งาน
ใหม่ และ หายเซ็งหรือเบื่อบ้าง

แต่ผมคิดว่า คงจะยัง เพราะปัญหาเรื่องงานของคุณจะยืดเยื้อไปจนกระทั่งวันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 ตอนนั้นเรื่องความเบื่อบ้างๆของคุณ และเรื่องงานก็อาจจะดีขึ้น อาจจะได้งานใหม่ที่
พอใจก็ได้

ในช่วงที่ผ่านมา การเงินของคุณก็มีปัญหาด้วย ซึ่งก็แน่นอนครับว่า เมื่อไม่มีงาน เงินก็มีปัญหา แต่ที่ผมหมายถึงก็คือ อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

รวมทั้งคุณอาจจะมีรายจ่ายสิ้นเปลืองแบบที่คาดไม่ถึง หรือ เสียหายแบบไม่ควรจะเสียหาย ทั้งนี้เป็นเพราะอิทธิพลของโยคเสตศาติ

ผมสังเกตท่านผู้ที่ให้ผมทำนายดวงชะตาหลายคนแล้วพบว่า ความเสียหายเรื่องการเงิน ครอบครัวยุติกัน มักจะเป็นผลมาจากโยคเสตศาติเป็นส่วนใหญ่

เพราะฉะนั้น ก็ต้องขอเตือนท่านที่ผมได้พยากรณ์ดวงชะตาในเรื่องโคณอิทธิโยคเสตศาติ โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิต ระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินทองให้มากเป็นพิเศษนะครับ เพราะจากสถิติมันให้ผลร้ายแก่ดวงชะตาจริงๆครับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดวงชะตาของคุณสลา มีเสาร์(๗)เส็งจันทร์(๒)อยู่ จะทำให้คุณเกิดความทุกข์ไม่สบายใจ กลุ้มใจ เสียเงินเสียทอง รวมทั้งอาจจะมากจนถึงเป็นหนี้เป็นสิน และ ร่างกายเจ็บป่วยด้วยต้องระวังนะครับ

คุณจะต้องระวังในเรื่องที่ผมเตือนนี้ไปจนกระทั่งปลายปีหน้าครับ โดยเฉพาะช่วงที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือ เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และ เมษายน

ข้อที่สองคุณถามว่า ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ดวงกลับเมืองไทยดีกว่า หรือ ควรจะอยู่ต่างประเทศต่อ จริงๆตั้งใจกลับไปอยู่เมืองไทยแบบถาวรกลางปีหน้า

ก็ขอตอบว่า ดวงชะตาของคุณไม่เหมาะที่จะทำงานต่างประเทศ ควรจะกลับมาทำงานในเมืองไทยดีกว่าครับ

คำถามสุดท้ายเรื่องสุขภาพทั่วไป ก็ขอเตือนให้คุณระมัดระวังเรื่องต่อมต่างๆ ปัญหาเรื่องประจำเดือน หน้าอก นม และระบบทางเดินหายใจ ปอด ระบบทางเดินอาหาร อาจจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนได้

ขอแนะนำให้เลิกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด แบบถือศีลตลอดชีวิตเลยครับ

ขอให้คุณสลาโชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้คุณ “สลา” ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของ ไมค์ ล่าลูกกา ครับ

